

## CHASE - เก็งกำไรระยะสั้น

สิทธิพร เชนในเมื่อง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

เป็นคำกล่าวง่ายๆ แต่อาจจะยากตรงที่ว่า เวลาเห็นตลาดแก่งๆ หรือลงในแดนลบแล้วนั้น จะกล้าซื้อเพื่อเก็งกำไรกันหรือเปล่า บางทีก็อย่าว่าแค่หวังเก็งกำไรระยะสั้นๆ เลย แค่คิดว่า ซื้อแล้วถือขอมเก็บเพื่อรอเวลายาวๆ ชักหน่อย ก็ยังอาจจะเกิดการลิ่งเลเลยเหมือนกัน... เรียกว่า หากตลาดหลุด 1600 ลงมาจริงจรงรอบนี้ จะไม่หยุดลงที่ตรงไหน แล้วหุ้นที่ราคาคิดว่าถูกๆ หรือ ต่ำๆ แล้ว จะต่ำกว่าที่เห็นได้อยู่อีกหรือไม่... เอาเป็นว่า ถ้าเป็นหุ้น ก็ขอให้ดูกันเป็นรายตัว ด้วยสัญญาณทางเทคนิคไว้ ซึ่งเราก็พอจะเห็นระดับทางไหนที่ไล่ จากโครงสร้างการแก่งตัวนั้นแหละ... ส่วนเรื่องของ ตลาด ภาพของการแก่งตัว จริงๆ แล้วนั้น ถ้ามัวอยู่ในสายตาหรือการคาดการณ์ของเราใหม่ ก็ต้องบอกว่า ถ้าแนวโน้มหลักๆ ไม่ได้นอกเหนือการคาดหมายอะไรเลย ไม่ว่าจะลงมาถึงระดับ 1600+/- แล้วจะมีแดงหรือไม่มี ยังไงเสีย แนวโน้มก็ยังมีโอกาสจะลงทำ ซา C ของคลื่น 4 ไปแล้วละ... และรูปแบบการลงที่ว๊านี้ เราก็ได้ตามติดมา ตั้งแต่ต้นๆ ปีแล้ว แต่ละยังมีการลงมาต่ำกว่า 1650 เมื่อไม่นานมานี้ ก็เริ่มจะยืนยัน ซึ่งจะมีการดั่งสลับนั้น ก็คงหวังได้ไม่เกินพื้นที่ 1640-1650 เท่านั้น ... ส่วนจะไม่แดงเลยนั้น ก็ได้ไม่แปลก เรียกว่า หลุด 1600 แล้วลงอย่างต่อเนื่องเลย ก็เป็นนิสัยของคลื่น 4 อยู่แล้ว ซึ่งหากใครยังไม่เข้าใจเรื่องของ นิสัยคลื่น 4 แล้วนั้น ก็คงต้องไปหาอ่านทบทวนในตำรากันอีกทีก็แล้วกันนะครับ เพราะจะบรรยายในที่นี้ อาจจะยาวไปหน่อยละ เอาเป็นว่า ตอนนี เรายึดแนวโน้มหลักไว้ก่อนก็แล้วกัน ส่วนการจะเก็งกำไร ก็ต้องดูเป็นรายตัวให้มากขึ้น

### ดูตามเกม...

บางครั้ง หุ้นที่ยิ่งถือว่ามีใหม่ๆ เวลาเข้าตลาดแล้วเปิดสูง แต่เล่นเกมลงมาแรงๆ การจะมีบางจังหวะในการจะดั่งสลับ ก็มีความเป็นไปได้... ไม่ว่าจะเหตุผลอะไร แต่ตามภาพแก่งตัวน่าสนใจ

- แนวรับ : ... 3.04-2.96 ไม่ควรต่ำกว่า 2.94 ไว้ก่อนเป็นดี
- เป้าหมาย : ... 3.30-3.40 ยังพอคาดหวังในการเล่นระยะสั้น

Price Chart...(CHASE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHASE... เหมือนเดิมนะครับ อย่าไปหาเหตุผลอะไรให้มากความเลยอะ อะอะไรจะทำให้ขึ้นหรือจะคิดแทนคนที่ควบคุมราคาว่า เขาจะทำขึ้นเพื่ออะไร... เราแค่ดูรูปแบบการแก่งตัว และการเล่นใน 2 วัน ที่ผ่านมาก ก็น่าสนใจเก็งกำไรได้อยู่ แต่ก็อย่างทีกล่าวหาทางไหนที่ไล่ไว้ ซึ่งถ้าว่ากันตามภาพที่เห็น ก็ไม่ควรลงมาเล่นต่ำกว่า 2.94 ไว้ก่อนเป็นดีที่สุด... หรือยิ่งถ้าจะสวยๆ เลยนั้น เอาแค่อัน 3.04 ได้ แล้วตีผ่านระดับ 3.10 ไปได้เลยนั้น การวิ่งขึ้นต่อเนื่อง ก็อาจจะได้เห็นแบบไม่ต้องรอนาน... นั่นก็แปลว่า ถ้าเห็นยืน 3.10 ได้ ก็จะเป็นสัญญาณการเล่นตามน้ำนั่นเอง... ส่วนใครจะหวังกำไรมากน้อยแค่ไหน 3.3-3.4 เป็นช่วงราคาขาย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเคี ซีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน